



Quỹ Hỗ Trợ Tiếp Cận Thực Phẩm cho các Nguồn Lực Và Các Dịch Vụ Cụ Thể Theo Văn Hóa

Các đơn xin bắt đầu được nhận vào ngày 14 tháng 3, xin vui lòng gửi email đến foodaccess@caowash.org để lấy đơn xin.

Miêu Tả về Cơ Hội

Cơ hội này được thực hiện thông qua Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ của Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act (ARPA)) và cung cấp tài trợ cho các tổ chức dựa theo cộng đồng để mua và phân phối các nguồn thực phẩm phù hợp với văn hóa cho các cộng đồng trong lịch sử chưa được phục vụ trên khắp Quận Washington, đặc biệt là Người Da Đen, Dân Bản Địa, Người Da Màu (Black, Indigenous, People of Color (BIPOC)) của chúng tôi, các cộng đồng người nhập cư và người tị nạn. Ngoài việc cung cấp các nguồn thực phẩm phù hợp với văn hóa, các tổ chức được khuyến khích xem xét các lỗ hổng trong hệ thống và sự tiếp cận không bình đẳng, chẳng hạn như ngôn ngữ và vị trí, khi cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng bị thiệt thòi theo văn hóa, ngôn ngữ và dân tộc.

Tiến Trình Tài Trợ

Các đơn xin sẽ được nhận bắt đầu vào **ngày 14 tháng 3** và sẽ hết hạn vào **ngày 15 tháng 4**. Muốn yêu cầu lấy đơn, xin gửi email đến foodaccess@caowash.org

Nếu tổ chức của quý vị muốn đăng ký các khoản tài trợ này nhưng không thể làm như vậy trước ngày đến hạn, vui lòng thông báo cho Alex Taylor, foodaccess@caowash.org. Sau ngày đến hạn ban đầu, đơn đăng ký sẽ được chấp nhận trên cơ sở luân phiên và được trao khi có quỹ, tuy nhiên không được đảm bảo.

Tất cả các tài trợ được trao phải được chi tiêu đến ngày 31 tháng 12, năm 2022.

Các Thể Loại Tài Trợ

Tổng số tiền có được thông qua cơ hội này là **\$1,225,000.00** và hỗ trợ các danh mục sau:

Kinh phí được phân bổ	Danh Mục
\$750,000.00	Mua thực phẩm theo văn hóa cụ thể cho các hộ gia đình dưới 60 tuổi
\$300,000.00	Mua thực phẩm theo văn hóa cụ thể cho các hộ gia đình trên 60 tuổi
\$175,000.00	Chi phí vốn để hỗ trợ các hoạt động phân phối thực phẩm (tức là thiết bị, bảo quản, v.v.)



Các Khoản Mua và Chi Tiêu Được Phép

Các tài trợ có thể được sử dụng để mua hàng như: **thực phẩm, các thẻ quà tặng, các thực vật ăn được và các nguồn thực phẩm cụ thể theo văn hóa khác**, với tối đa 25% tổng số tiền được sử dụng cho các chi phí quản lý và gián tiếp, chẳng hạn như: nhân viên, tổng chi phí, các dịch vụ dịch thuật ngôn ngữ, các tài liệu tiếp cận, v.v..

Cơ hội này cũng bao gồm một số tài trợ hạn chế cho **một lần, chi phí vốn**, chẳng hạn như: các chi phí thiết bị, các tủ đông, các giá kệ và những nhu cầu lưu trữ, khả năng phục hồi và phân phối thực phẩm khác.

Những Yêu Cầu của Tài Trợ.

Cơ hội tài trợ này được cung cấp thông qua một nguồn tài trợ liên bang yêu cầu thu thập và báo cáo dữ liệu, bao gồm:

- **Ký Lục về các Thu Mua**, tất cả các tổ chức được yêu cầu gửi biên nhận theo từng khoản hoặc tài liệu đã được phê duyệt về các giao dịch mua được thực hiện bằng các khoản tiền này.
- **Dữ Liệu Nhân Khẩu Học của Khách Hàng**, một số tổ chức được yêu cầu thu thập và báo cáo thông tin về khách hàng thu được một cách tự nguyện, bao gồm chủng tộc, dân tộc, giới tính và thu nhập. Nếu bất kỳ các dịch vụ, các cơ sở vật chất nào của tổ chức của quý vị hoặc do người nhận cung cấp nằm trong khu vực được liên bang công nhận là chưa được phục vụ (QCT), quý vị **sẽ không** cần phải thu thập và báo cáo dữ liệu này.

Sử dụng bản đồ được liên kết bên dưới để kiểm tra xem các địa chỉ dịch vụ của tổ chức của quý vị có nằm bên trong khu vực chưa được cung cấp dịch vụ (QCT) được liên bang công nhận hay không. Các khu vực này sẽ xuất hiện dưới dạng các khu vực được tô màu trên bản đồ.

Liên Kết đến Bản Đồ: Các Hệ Điều Tra Dân Số Đủ Điều Kiện để Tiếp Cận Thực Phẩm (arcgis.com)

Các Yêu Cầu Cho Dịch Thuật, Sự Hỗ Trợ hoặc Thông Tin Bổ Sung

Để yêu cầu dịch thuật theo ngôn ngữ, hỗ trợ việc nộp đơn xin, hoặc thông tin bổ sung, vui lòng gửi email với chi tiết của yêu cầu của quý vị đến foodaccess@caowash.org.

Cộng Đồng Hành Động dẫn đầu con đường xóa bỏ tình trạng đói nghèo và tạo cơ hội cho mọi người và các cộng đồng để phát triển.

1001 SW Baseline Street • Hillsboro, OR 97123 • 503.648.6646 • www.caowash.org

Cơ hội này dành cho các quỹ liên bang được phân bổ cho Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Quận Washington (Washington County Department of Health and Human Services) thông qua Đạo Luật Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ

(ARPA) năm 2021. Cộng Đồng Hành Động là nhà tài trợ phi lợi nhuận cho cơ hội tài trợ này.

Quy trình đăng ký này được thiết kế với sự cộng tác của các tổ chức và các đối tác cộng đồng sau:

